

ที่ CK-17-0000-PO-L-0075

15 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งยกเลิก และ/หรือระงับการซื้อที่ดินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง ที่ดินโฉนดเลขที่ 20514 เลขที่ดิน 16 ตำบลสามเสนใน (บางซื่อฝั่งใต้) อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 96 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างจากนางสิวลี ศรีวิศวรเวทย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ในราคารวมทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 21,120,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถเพิ่มเติม สำหรับการรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากสภาพที่ดินตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการที่บริษัทฯ จะต้องทำการซื้อ และบริษัทฯ อาจยังต้องดำเนินการซื้อที่ดินที่ติดกันในบริเวณข้างเคียงจากบุคคลภายนอกรวบรวมให้ เป็นแปลงใหญ่พอที่จะทำสำนักงานเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อการดังกล่าวเพิ่มเติมอีก โดยได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบแล้ว นั้น

ปรากฏว่าเนื่องด้วยในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินการเจรจาซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มเติมจากบุคคลภายนอก เพื่อรวบรวมให้เป็นที่ดินมากพอที่จะทำเป็นสำนักงานได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยกรรมการบริหารซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายปลิว ศรีวิศวรเวทย์ และ นางสาวสุภามาส ศรีวิศวรเวทย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิก และ/หรือระงับการดำเนินการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจาก นางสิวลี ศรีวิศวรเวทย์ ไว้เป็นการชั่วคราว และต่อไปในอนาคตหากบริษัทฯ สามารถตกลงเจรจาซื้อที่ดินแปลงติดกันกับบุคคลภายนอกได้แล้ว บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการซื้อที่ดินจาก นางสิวลี ศรีวิศวรเวทย์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. อนุกุล ตันติมาสน์)

กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป